



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
17 กรกฎาคม 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 16 ก.ค. ผู้ติดเชื้อใหม่ 9,692 ราย ติดเชื้อสะสม 381,907 ราย หายป่วยเพิ่ม 5,730 ราย หายป่วยสะสม 271,857 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 67 ราย เสียชีวิตสะสม 3,099 ราย ฉีดวัคซีนแล้ว 13,823,355 โดส สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 190,258,875 ราย เสียชีวิต 4,091,253 ราย รักษาหาย 173,471,543 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** ได้แก่ WHO เผยการสืบสวนที่มาของโควิด 19 ในจีนยังไม่คืบหน้า ขาดข้อมูลดิบในช่วงแรกของการระบาด EU องค์การยาสหภาพยุโรปยังไม่ได้รับเอกสารขออนุมัติวัคซีนโควิดที่อินเดียเป็นผู้ผลิตเพื่อใช้งานในยุโรป **ญี่ปุ่น** ฝ่ายจัดโตเกียว 2020 เตรียมตรวจนักกีฬากลุ่มเสี่ยงโควิด 19 **มาเลเซีย** เตรียมเลิกใช้วัคซีนซิโนแวค ใช้ไฟเซอร์เป็นวัคซีนหลัก และอนุมัติใช้วัคซีนซิโนฟาร์มของจีน **ฟิลิปปินส์** พบติดโควิดเดลตาในกลุ่มแรกในประเทศ รพ.เตรียมรับมือ-เร่งตรวจหาเชื้อ **จีน** รัฐบาลมีแผนใช้วัคซีน mRNA ชื่อ “โคเมอร์นาดี” ซึ่งไฟซัน พาร์มาซูติคอล กรุ๊ป และ บ.ไบโอเอ็นเทค เยอรมนี ร่วมกันพัฒนา เป็นวัคซีนบูสเตอร์เข็มที่ 3 ให้กับผู้ได้รับวัคซีนเสียชีวิตโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย คาดกำลังการผลิต 1 พันล้านโดสต่อปี ภายในสิ้นปีนี้ **อังกฤษ** เผยผลวิจัยพบผู้ป่วยต่ำกว่า 50 ปีที่ป่วยโควิดเข้ารับรักษาในรพ. มีโอกาสพบอาการแทรกซ้อนเหมือนผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป เสี่ยงอวัยวะภายในเสียหายรุนแรง **กัมพูชา** เตรียมฉีดวัคซีนให้กับเยาวชน 12-17 ปี

### ประเด็นสำคัญ

#### 1.การฉีดวัคซีนสลับชนิด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, โพสต์ทูเดย์, สยามรัฐ, mcot)

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า กำลังเร่งออกหนังสือถึงสถานพยาบาลต่างๆ ให้รับทราบแนวทางการใช้วัคซีนสลับชนิด โดยจะให้ใช้ 2 แบบ คือ 1.ซิโนแวคเข็มที่ 1 ตามด้วยแอสตราเซนเนกาเข็มที่ 2 ห่างกัน 3-4 สัปดาห์ 2.แอสตราเซนเนกาเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ส่วนการฉีดวัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม ขึ้นอยู่กับกรณี ทั้งหมดฉีดได้ในกลุ่มอายุ 18 ปีขึ้นไป ส่วนการฉีดเข็ม 3 ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ สธ.จะมีหนังสือแจ้งการฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าที่ฉีดวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็ม โดยจะบูสเตอร์หลังเข็มสอง 4 สัปดาห์ เป็นวัคซีนแอสตราเซนเนกา หรือไฟเซอร์ หากวัคซีนมาฉีดต่อได้ทันที

#### 2.ชุดตรวจโควิดด้วยตนเอง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, โพสต์ทูเดย์, pptvhd36, TNN, workpointtoday, mthai, js100, topnews, mcot, INN) ทวีตช่อง 3, 7, 9, TNN

-นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ ออย. เผย ขณะนี้อนุมัติขึ้นทะเบียน ATK แล้ว 4 รายการ คาดว่าผู้ผลิตและผู้นำเข้าจะเริ่มกระจายชุดตรวจได้ตั้งแต่ 16 ก.ค. ขอให้สังเกตฉลากของชุดตรวจจะมีข้อความภาษาไทยระบุว่า “บุคคลทั่วไปสามารถใช้ได้” และเลขที่ประเมินเทคโนโลยีที่ได้รับอนุมัติจาก ออย. ไม่ควรซื้อผ่านออนไลน์หรือแหล่งอื่น อาจได้รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน เสี่ยงต่อการนำไปใช้และแปลผลผิดพลาด

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ ch7

-ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ขณะนี้มีผู้ขออนุญาตในการผลิตและนำเข้า Antigen Test Kit เพิ่มขึ้นจากเดิมที่อนุญาต 24 ยี่ห้อ ซึ่งสินค้ากลุ่มนี้มีความซับซ้อนในการใช้ จึงเร่งผู้ผลิตและนำเข้าจัดทำคำอธิบายและคู่มือการใช้เพื่อวางจำหน่ายได้โดยเร็ว ประชาชนสามารถสังเกตข้างกล่องระบุว่าเป็นชุดตรวจโควิดสำหรับประชาชน ไม่แนะนำซื้อออนไลน์แม้จะเป็นยี่ห้อเดียวกับที่ออย.อนุญาต เพราะอาจเสี่ยงได้สินค้าตกมาตรฐาน คาดว่าในสัปดาห์นี้จะเริ่มวางจำหน่ายได้ 5 -7 ยี่ห้อ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (กท.ธุรกิจ, mthai) ช่อง 7

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ห้ามประชาชนนำ Antibody Test Kit มาตรวจหาเชื้อโควิด 19 เนื่องจากเป็นชุดทดสอบที่ใช้หาภูมิตอบสนองต่อไวรัส การตรวจและแปลผลต้องทำโดยบุคลากรทางการแพทย์ โดยใช้ร่วมกับการตรวจด้วยวิธี RT-PCR สามารถบ่งชี้ระยะการติดเชื้อและการดำเนินของโรค จึงเหมาะสำหรับการสำรวจทางระบาดวิทยาหรือศึกษาอัตราการความชุกในชุมชน ไม่แนะนำในการใช้ชุดทดสอบแอนติบอดีเพื่อตรวจหาคนที่ติดโควิด 19 เพราะภูมิคุ้มกันที่พบอาจเกิดจากการฉีดวัคซีน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ข่าวสด, ประชาชาติ, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, มติชน, ผู้จัดการ, โพสต์ทูเดย์, เดลินิวส์, ข่าวสด, mcot, js100, workpointtoday)

-พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. เผยว่า ศบค.หารือการอนุญาตให้ใช้ชุดตรวจแอนติเจน เนื่องจากเป็นห่วงเรื่องความแม่นยำ มีข้อสรุปว่าถ้าผลเป็นบวกจะให้เข้าสู่บริการสาธารณสุขเฉพาะผู้ป่วยอาการสีเขียว ทั้งการแยกกักที่บ้านและแยกกักในที่พักคอยในชุมชน เพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว และสงวนเตียงให้กับผู้ที่มีอาการรุนแรง หากผลเป็นลบแต่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจะให้ตรวจซ้ำใน 3-5 วัน

-อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ย้ำว่า อุปกรณ์ดังกล่าวเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ ขอให้ไปตรวจที่รพ. สถานพยาบาลหรือซื้อจากบ้านขายยาเท่านั้นเพื่อรับคำแนะนำวิธีใช้และวิธีดูแลตัวเองจากเภสัชกร ไม่อนุญาตให้ขายในร้านสะดวกซื้อ และขอให้ระวังการสั่งซื้อออนไลน์ ส่วนโรงงานหรือสถานประกอบการจะซื้อไปตรวจบุคคลากรเอง รพ.แรงงานระบุว่าสถานประกอบการที่มีแรงงานเกิน 50 คน ตามกฎหมายจะมีสถานพยาบาลดูแลอยู่

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน

-นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรพ.พาณิชย์ ระบุ กำลังรอเรื่องจาก สธ. เพื่อควบคุมราคาชุดตรวจแอนติเจน โดยเพิ่มมีประกาศของ สธ. อนุญาตให้นำไปใช้เองได้ แต่อย.ยังรอรับขึ้นทะเบียนจากผู้ที่จะนำเข้า และจะต้องอนุญาตก่อนจึงสามารถไปจำหน่ายในร้านขายยาที่มีเภสัชกรได้

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ moneyandbanking

-นายบุญยฤทธิ์ กล้วยานมิตร ปลัด ก.พาณิชย์ เผย วัคซีนและ Antigen Test kit เป็นเรื่องใหม่ ก.พาณิชย์ไม่มีข้อมูลราคาต้นทุนที่แท้จริง เพราะเป็นเวชภัณฑ์เฉพาะทาง การกำหนดให้เป็นสินค้าควบคุม สธ.ต้องเป็นผู้นำเสนอเพื่อให้พิจารณาต้นทุนที่แท้จริง ต้องรอความชัดเจนจาก สธ. อีกครั้ง

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ

-นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค และประธาน ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ แนะนำรัฐควรจัดให้มีการตรวจเชื้อโควิดเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงใน กทม. อำนวยความสะดวก ลดขั้นตอน และควรจัดหา ATK ส่งให้ประชาชนถึงบ้านฟรี

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ไทยโพสต์, topnews

-คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เปิดตัวนวัตกรรมชุดตรวจแอนติเจนจำเพาะต่อโรคโควิด 19 ราคาถูก ใช้งานง่าย รวดเร็ว ผ่านการประเมินประสิทธิภาพจากอย.แล้ว ใช้เวลาทดสอบเพียง 15 นาที อยู่ระหว่างการปรับรูปแบบการใช้งานที่ง่ายและสะดวก คาดว่าจะผลิตและจำหน่ายได้ในเดือน ส.ค. ราคาไม่เกินชุดละ 250-300 บาท

### 3. โกงอายุจองคิวฉีดวัคซีน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน, ผจก.

-นพ.ไพโรจน์ สุริตันวิชัย รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผย พบประชาชนจำนวนมากโกงอายุจองคิวฉีดวัคซีนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ย้ำถึงจะจองสำเร็จก็ฉีดให้ไม่ได้ เนื่องจากต้องเร่งฉีดให้กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้ออกประกาศเตือนเกี่ยวกับกรณีนี้แล้ว ขณะนี้ระบบตรวจพบการแจ้งข้อมูลเท็จจากการลงทะเบียนเป็นจำนวนมากพอสมควร

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ประชาชาติ

-คณะมนตรียุโรป ซึ่งเป็นตัวแทน EU นำชื่อประเทศไทยออกจากลิสต์ประเทศที่ปลอดภัยจากการระบาดของโควิด 19

### 4. การแยกกักตัวที่บ้าน/ชุมชน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ข่าวสด, ประชาชาติ, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, มติชน, ผู้จัดการ, โพสต์ทูเดย์, เดลินิวส์, ข่าวสด, mcot, js100, workpointtoday)

-ผู้ช่วยโฆษก ศบค. ระบุ ทดลองมาตรการการแยกกักตัวที่บ้านตั้งแต่เดือน พ.ค. โดย รพ.รามธิบดี ราชวิถี และจุฬาลงกรณ์ เกิน 1,000 ราย ผลเป็นที่น่าพอใจ จึงนำมาตรการนี้มาใช้ ประชาชนที่จะแยกกักตัวที่บ้านจะได้รับอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจน มีการส่งอาหาร ยาฟ้าทะลายโจรและฟ้าวิพราเวียร์ รวมทั้งสอบถามอาการโดยบุคคลากรทางการแพทย์ ส่วนศูนย์แยกกักในชุมชน ดำเนินการในกทม. 21 ศูนย์ มีเตียงรองรับ 2,950 เตียง ขณะที่โรงงานที่พบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนหากมีศักยภาพจะให้ดำเนินการลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ ผู้ที่จะเข้ารับกักทั้ง 2 ระบบต้องได้รับการตรวจยืนยันผ่านวิธี RT-PCR

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ Voicetv, ช่อง 7

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำประชาชนที่แยกกักตัวที่บ้านและในชุมชน ต้องกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ และ Antigen Test Kit อย่างถูกวิธี เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายโรคโควิด 19

### 5. การบริหารจัดการวัคซีน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, mcot, INN, sonthitalk) ทวีช่อง 7, 9, TNN, NBT

-นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.อภ. กล่าวถึงประเด็นถูกกล่าวหาว่าถ่วงเวลาการนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นา ว่า ไม่มีเหตุผลใดที่จะทำให้การนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นาช้า ยืนยันพยายามแสวงหาวัคซีนแพลตฟอร์มใหม่ๆ เช่น วัคซีนโปรตีนซับยูนิต โดยทำงานร่วมกับสถาบันวัคซีนแห่งชาติอย่างใกล้ชิด วันที่ 16 ก.ค. จะเริ่มเซ็นสัญญาซื้อ-ขายและรับชำระเงินค่าวัคซีนจากรพ.เอกชนต่าง ๆ ให้

เสร็จสิ้นภายใน 21 ก.ค. เพื่อให้สามารถเซ็นสัญญา กับ บ.ซิลลิค ได้ในวันที่ 23 ก.ค. นี้ โดยวัคซีน 5 ล้านโดสแรก จะเข้ามาในช่วง ไตรมาส 4/564 และไตรมาส 1/2565 ตามกำหนด และน่าจะดำเนินการได้เร็วกว่ากำหนดการเดิม

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ topnews

-ศบค. เห็นชอบให้เพิ่ม จ.ชลบุรี ในแผนการกระจายวัคซีน เนื่องจากประเมินว่าเป็นพื้นที่เขตอุตสาหกรรมและเป็นรอยต่อของ จ.สมุทรปราการ รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดในจังหวัดช่วงหลายวันที่ผ่านมามีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ isranews

-นายสก็อต แบริดจอร์ ผอ.ด้านกฎหมาย บ.ไบโอเอ็นเทค ส่งอีเมลถึง ศธ. ยืนยันไม่มีอำนาจเจรจาส่งมอบวัคซีน เป็นสิทธิ์ของไฟเซอร์เท่านั้นในการจัดส่งวัคซีนให้ไทย และไม่รับรองคุณภาพวัคซีนหากจัดหาจากช่องทางที่มีขอบ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์, ประชาชาติ, amarintv, pptvhd, Chiangmainews, tnthailand)

-สภาวิชาชีพไทย ทำหนังสือถึงผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด ขอความร่วมมือแจ้ง อบจ. ที่ประสงค์จองวัคซีนโมเดอร์นาฉีดให้แก่ 1. บุคลากรทางการแพทย์ 2.กลุ่มประชาชนผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง 3.สตรีมีครรภ์ และ 4.ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไปที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด 19 โดยไม่คิดมูลค่าและห้ามจำหน่ายต่อ ขอให้แจ้งสภาวิชาชีพไทยภายใน 21 ก.ค.นี้

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ TNN

-ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ระบุ เปิดจองวัคซีนซิโนฟาร์ม 18 ก.ค. เวลา 08.00 น. 40,000 ราย สำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 10 จังหวัด 1 บัตรประชาชนต่อ 1 สิทธิ ผ่าน 1.แอปฯ CRA SINOP 2.เว็บไซต์ <https://sinopharm.cra.ac.th/Sinopharm/content/home>

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ไทยโพสต์, TNN

-เฟซบุ๊กเพจ "ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย" เผยแพร่การลงทะเบียนฉีดวัคซีนผู้สูงอายุ ว่า เนื่องจาก ศธ.ปรับแผนกระจายวัคซีน จึงเปิดให้ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และเดินทางมาศูนย์ฯฉีดได้ ลงทะเบียนตั้งแต่ 16 ก.ค. ที่ [www.ไทยร่วมใจ.com](http://www.ไทยร่วมใจ.com), แอปฯ เป่าตัง หรือร้านสะดวกซื้อที่เข้าร่วมโครงการฯ เริ่มฉีด 19 ก.ค. สำหรับผู้ที่มีอายุ 18-59 ปี ต้องเลื่อนฉีดเนื่องจากแผนการจัดสรรวัคซีนมีการเปลี่ยนแปลง

## 6.ขอรัฐเจรจาส่งแอสตราฯ ตามแผนเดิม

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ topnews

-นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานกรรมการการสาธารณสุข วุฒิสภา ส่งหนังสือถึงเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย เพื่อขอให้ บ.Astra global ส่งมอบวัคซีนแอสตราเซนเนกาเพียงพอต่อรัฐบาลไทย หลังมีข่าวว่า บ.แอสตราฯ ขยายเวลาส่งวัคซีนให้รัฐบาล 61 ล้านโดส จากภายในเดือน ธ.ค. 2564 ออกไปประมาณเดือน พ.ค. 2565

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์แนวหน้า, บ้านเมือง, ผจก., สยามรัฐ

-นพ.ระวี มาตชนมมาต ส.ส.พรรคพลังธรรมใหม่ โพสต์เฟซบุ๊กว่า ขอสนับสนุนรัฐบาลในการเจรจากับ บ.แอสตราเซนเนกา ให้จัดส่งวัคซีนให้ไทยตามกำหนด ซึ่งมีบทเรียนจากประเทศอินเดียที่เมื่อมีการระบาดโควิดสายพันธุ์เดลต้าอย่างรุนแรง รัฐบาลอินเดียระงับการส่งออกกว่าวัคซีน 100% เพื่อใช้ภายในประเทศเท่านั้น และถ้าการเจรจาไม่ได้ก็สนับสนุนให้รัฐบาลไทยดำเนินการตามกฎหมายเพื่อบังคับ บ.แอสตราฯ ให้ดำเนินการตามที่ตกลงกันไว้

## 7.ผู้ป่วยล้น รพ.

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ข่าวสด

-รพ.มหาสารนครศรีธรรมราช แจ้งเตือน ไอซียูโควิดผู้ป่วยล้น ด้าน รพ.ที่รองรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวถึงเหลือ เช่น รพ.พระพรหม รพ.ท่าศาลา รพ.พ่อท่านคล้าย รพ.ทุ่งสง รพ.สิชล ประสบปัญหาเตียงเต็มเช่นเดียวกัน เจ้าหน้าที่กำลังเร่งถ่ายเทผู้ป่วยที่อาคารดีขึ้นไปรพ.สนามที่รองรับได้อีกเกือบ 400 เตียง

## 8.ผู้ป่วยโควิดรอเตียง

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ pptvhd

-ผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่งเผยแพร่ภาพกลุ่มคนจำนวนมากนั่งและนอนบนพื้นถนน ระบุว่าผู้ป่วยโควิดที่รอเตียงข้างรพ.แห่งหนึ่งย่านพระราม 2 จากการสอบถามผู้ป่วยที่อยู่ในเหตุการณ์ ให้ข้อมูลว่าเป็นกลุ่มผู้ป่วยโควิดจริง โดยก่อนหน้านี้ได้ตรวจเชื้อเชิงรุกกับรพ.พระราชทาน ด้าน เจ้าหน้าที่รพ.ให้ข้อมูลว่า ภาพดังกล่าวเป็นภาพตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมา ส่วนรายละเอียดขอผู้บริหารออกมาชี้แจงอีกครั้ง

-กรณีหลานสาวโพสต์หาเตียงให้ครอบครัว หลังพยายามประสานสายด่วนขอเตียง แต่ไม่สามารถติดต่อได้ นพ.วีรวัต อุครานันท์ ผอ.ศูนย์สายด่วนเฉพาะกิจ 1668 กรมการแพทย์ ยอมรับว่า ผู้ป่วยโทรขอเตียงวันละ 8,000 คน แต่เจ้าหน้าที่มีแค่ 1,000 คู่สาย ซึ่งเกินศักยภาพ

**9.ชุมนุมเรียกร้องวัคซีน**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์โพสท์ทูเดย์

-กลุ่มราษฎรนนทบุรี นำโดย นายชินวัตร หรือโบรท์ จันทร์กระจ่าง และนายธนเดช ศรีสงคราม หรือม่อน อาชีวะ แกนนำเครือข่ายอาชีวะเพื่อประชาธิปไตย ร่วมจัดกิจกรรมทวงคำตอบเรื่องวัคซีนให้กับประชาชน ตามที่เคยยื่นข้อเรียกร้องไว้เมื่อ 9 ก.ค.ที่ผ่านมา บริเวณหน้าทางเข้า สธ.

-นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวงฯ และโฆษก สธ. กล่าวว่า การชุมนุมดังกล่าวมีการปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งหากเดินทางมาเรียกร้องอย่างมีเหตุผล คิดว่าทุกฝ่ายพร้อมรับฟัง ขอย้ำว่า ภาครัฐพยายามสุดความสามารถที่จะทำตามที่ร้องขอเพื่อแก้ไขสถานการณ์ เจ้าหน้าที่ทำงานหนักทุกคน ขอให้คุยกันแบบมีเหตุและผล ไม่ใช่ความรุนแรง

**10.ประชาชนรอฉีดวัคซีนหนาแน่น**

**สื่อที่นำเสนอ :** Twitter, facebook

-เพจหมอแล็บแพนด้า เผยแพร่ภาพจุดฉีดวัคซีน ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน มีประชาชนที่ลงทะเบียนผ่าน “นันทพร้อม” เข้าต่อคิวเพื่อฉีดวัคซีนจำนวนมาก

**11.ข่าวปลอม**

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผู้จัดการ

-อ.ย. ชี้แจงประเด็นเครื่องตรวจวัดออกซิเจนในเลือดที่ปลายนิ้ว ใช้ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในร่างกายได้ ว่า เป็นข้อมูลเท็จ เครื่องมือนี้ใช้ตรวจวัดระดับออกซิเจนในเลือดของร่างกาย และอัตราการเต้นของหัวใจ ไม่ใช่เครื่องยืนยันการติดเชื้อโควิด 19

**ประเด็นอื่นๆ**

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, ประชาชาติ, ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, INN, topnews, acnews

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม สั่งการเหล่าทัพ สดช. จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเสนารักษ์ หรือ เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมจากสถานพยาบาล ร่วมกับ กทม. และ สธ. กว่า 100 ชุด ลงพื้นที่ตรวจโควิดเชิงรุกโดยใช้ ATK ให้กับประชาชนในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล หากพบผู้ป่วยจะเรียกรถนำส่งรพ.สนามทันที หากเป็นกลุ่มเสี่ยงจะแจกยาฟ้าทลายโจร ยาลดไข้ และแนะนำข้อปฏิบัติ เพื่อลดผู้ป่วยสีเขียว แบ่งเบาภาระสถานพยาบาลและรพ.สนาม เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ข่าวสด, ประชาชาติ, กท.ธุรกิจ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (แนวหน้า, มติชน, ผู้จัดการ, โพสท์ทูเดย์, เดลินิวส์, ข่าวสด, mcof, js100, workpointtoday)

-พญ.อุภิสสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. เผย ที่ประชุม ศบค.วาระพิเศษ ได้ประเมินสถานการณ์การติดเชื้อในพื้นที่ควบคุมเข้มงวดสูงสุด จากการรายงานผลการกำกับมาตรการ 5 วัน พบการฝ่าฝืนมาตรการ รวมถึงตัวเลขการติดเชื้อของผู้ป่วยใหม่ จึงอาจจำเป็นต้องปรับมาตรการให้เข้มข้นมากขึ้น ปิดกิจการบางอย่าง กำหนดช่วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน ขอให้ติดตามการรายงานในเร็วๆ นี้ ย้ำว่า มาตรการล็อกดาวน์สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นการล็อกดาวน์เป็นพื้นที่ มีการควบคุมเข้มงวดเฉพาะ 10 จังหวัด ไม่ใช่ทั้งประเทศ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ TNN

-นส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยความคืบหน้าของวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของ บ.ไบยาไฟโต ฟาร์ม จก. ซึ่งผลิตจากโปรตีนพืชไบยาสูบ ขณะนี้ มีโรงงานพร้อมผลิตวัคซีนแล้ว โดยที่มิววิจัยจะส่งแบบโรงงานให้ อ.ย. ตรวจสอบคุณภาพ คาดเริ่มผลิตวัคซีนได้ 2-3 สัปดาห์นี้ และเตรียมทดสอบในมนุษย์ระยะแรก ก.ย. 2564 โดยจะเปิดรับอาสาสมัครเดือน ส.ค. ประมาณ 100 คน หลังผ่านการทดสอบความปลอดภัยได้ช่วงกลางปี 2565 โดยฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 3 สัปดาห์ และขายในราคาต้นทุนเข็มละไม่เกิน 300 – 500 บาท

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ข่าวสด, เดลินิวส์)

-นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. ไม่เห็นด้วยกับการบอกเลิกประกันโควิดของ บ.สินมั่นคงประกันภัย เนื่องจากประชาชนกำลังเดือดร้อน จะเร่งหารือกับตัวแทนบริษัทเพื่อให้ยกเลิกประกาศบอกเลิกประกันภัยโควิดดังกล่าว

-ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ระบุ วัคซีนถูกเลื่อนไม่มีกำหนด เตรียมตั้งศูนย์พักคอยคนสาคร รับผู้ป่วยได้อีก 4,000 คน

-จ.ระยอง ตั้งรพ.สนามปลวกแดง เพิ่มพื้นที่รองรับผู้ติดเชื้อโควิด 19

-จ.สมุทรสาคร ติดโควิดวันเดียว 681 ราย เสียชีวิต 2 ราย ประชาชนจองวัคซีนซิโนฟาร์มจนระบบล่ม

-จ.นครราชสีมา นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพิมาย 47 คน ไปฝึกงาน จ.ปทุมธานี ติดเชื้อโควิด 11 ราย อีก 36 ราย ผลเป็นลบ ต้องกักตัว 14 วัน

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>เปลี่ยนรูปแบบของบุรี</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>-นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เผยว่า ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ สธ. กำหนดให้ 11 ม.ค. 2565 เป็นต้นไป ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าบุรีซิคาแรตเพื่อขายในประเทศไทย ต้องปรับเปลี่ยนของบุรีซิคาแรตให้มีรูปแบบใหม่ตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับบุรีซิคาแรตที่บรรจุอยู่ในซองหรือหีบห่อรูปแบบเก่า ยังคงขายได้ต่อไปจนถึง 10 เม.ย. 2565 เท่านั้น พร้อมย้ำร้านค้าปลีกทั่วประเทศให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยพนักงานเจ้าหน้าที่จะมีการลงตรวจบังคับใช้กฎหมายในทุกจังหวัด หากพบร้านค้าฝ่าฝืนขายบุรีซิคาแรตของรูปแบบเก่าจะดำเนินคดี</p>	-
<p><b>ปรับลดบฯ สธ.</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด</p> <p>-นายเรืองไกร ลีภิพัฒน์ สมาชิกพรรคพลังประชาชน ในฐานะโฆษก กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แถลงว่า กมธ. มีการปรับลดงบ ก.สาธารณสุข แต่ไม่ใช่เรื่องโควิด 19 ส่วนใหญ่เป็นแผนงานบุคลากร เช่น เงินเดือน ค่าใช้จ่ายตามสิทธิในส่วนของอัตราที่ยังไม่มีการบรรจุ รายจ่ายประจำที่สามารถปรับลดได้ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานรูปแบบใหม่ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 เช่น ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการประชุมต่างๆ รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายในส่วนค่าที่พักและค่าใช้จ่ายเดินทางเพื่อไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ สำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพที่ลดลง เป็นส่วนของเงินเดือนพนักงานและลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ ไม่ได้ปรับลดค่ารักษาพยาบาล</p>	-